

Số: 1412/BC-ĐPTTH

Ninh Thuận, ngày 26 tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng năm 2023, phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh (Từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/12/2023)

Thực hiện công văn số 1911/UBND-TCĐNC ngày 20/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thực hiện nghiêm túc việc báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ; Tiếp nhận công văn số 999/TTT-NV1 ngày 17/10/2023 của Thanh tra tỉnh về việc đề nghị báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh,

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận báo cáo như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

– Đảng ủy, Ban Giám đốc tổ chức quán triệt, phổ biến, triển khai đến toàn thể cán bộ, viên chức cơ quan các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng lồng ghép trong các đợt sinh hoạt Ngày Pháp luật theo định kỳ hàng tháng; tăng cường các biện pháp phòng ngừa và phát huy vai trò công tác kiểm tra giám sát trong các hoạt động của cơ quan.

– Đảng ủy, Ban Giám đốc phân công BCH Công đoàn và lãnh đạo phòng Tổ chức và Hành chính thường xuyên theo dõi và nâng cao hiệu quả trong công tác cán bộ; tăng cường phát huy chức năng giám sát của Ban thanh tra nhân dân.

– Ngày 30/12/2021, Giám đốc Đài ban hành Quyết định số 1829/QĐ-ĐPTTH về Nội quy Tiếp công dân; hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm đều gửi báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về Thanh tra tỉnh.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác tiếp công dân

a) Kết quả tiếp công dân (Biểu số 01/TCD)

Đài là cơ quan ngôn luận của Đảng, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đài thực hiện chức năng làm cầu nối giữa công dân với các tổ chức, cơ quan nhà nước để trả lời các thắc mắc, khiếu nại, phản ánh của công dân trên sóng phát thanh và truyền hình địa phương thông qua mục Hộp thư truyền hình, Tiếp chuyện bạn nghe Đài.

Từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/12/2023, Đài tiếp nhận đơn, thư qua email hộp thư truyền hình, bưu điện và từ các nguồn khác; Không có trường hợp tiếp công dân tại Đài; Không có số đoàn đông người.

b) Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn (Phụ lục, Biểu số 02/TCD)

– Tổng số đơn, số vụ việc: 36 đơn, gồm:

Đơn khiếu nại: 18 đơn; Đơn tố cáo: Không có.

Đơn phản ánh, kiến nghị: 05 đơn; Đơn hỏi: 13 đơn.

– **Phân loại theo thẩm quyền giải quyết:**

Thuộc thẩm quyền: 0 đơn. Không thuộc thẩm quyền: 36 đơn.

c) Kết quả xử lý đơn nhận được (Phụ lục, Biểu 01/XLD, 02/XLD, 04/XLD)

28 đơn (Luật sư trả lời đơn, thư bằng hình thức văn bản được thông tin trong mục Hộp thư truyền hình).

2. Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền: Không có.

3. Đánh giá chung

Việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Lãnh đạo Đài và các thành viên tiếp công dân tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của công dân, đồng thời giải thích rõ quy trình trả lời các ý kiến, kiến nghị của công dân nên không có số đoàn, vụ việc đông người.

Thông qua chuyên mục Hộp thư truyền hình và mục Tiếp chuyện bạn nghe Đài, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận trả lời đơn, thư của cán bộ và Nhân dân trong tỉnh do Luật gia tư vấn và văn bản phúc đáp các sở ngành, địa phương.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN THỜI GIAN TỚI

– Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Luật và các văn bản quy định pháp luật có liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm nâng cao nhận thức đối với cán bộ, viên chức cơ quan.

– Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định, không để xảy ra vụ việc liên quan đến khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp.

– Gắn việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và công tác tự phê bình, phê bình trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

– Tăng cường công tác bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho tổ tiếp công dân và phóng viên phụ trách chuyên mục Hộp thư truyền hình và mục Tiếp chuyện bạn nghe Đài.

Trên đây báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023, từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/6/2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận./.

(Kèm theo Phụ lục và 05 Biểu mẫu số 01/TCD, 02/TCD, 01/XLD, 02/XLD và 04/XLD tại Thông tư số 02/2021/TT-TTCT ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ)

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Ban Giám đốc;
- Lãnh đạo các phòng;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Bồ Xuân Thành

PHỤ LỤC

Kết quả tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn qua tiếp công dân năm 2023
(Thời gian tính từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/12/2023)

(Kèm theo Báo cáo số 1412/BC-ĐPTTH ngày 26/10/2023 của Đài PT&TH tỉnh)

Kết quả thực hiện	Tổng số đơn	Nội dung đơn, thư
1.b) Tiếp nhận, phân loại đơn và xử lý đơn qua tiếp công dân: 36 đơn, thư		
Đơn khiếu nại	18 đơn	<ol style="list-style-type: none"> 1. Đơn của bà Nguyễn Thị Cam ở xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn khiếu nại Công ty Sơn Long Thuận xây dựng kho mìn gần khu dân cư. 2. Đơn của bà Trần Thị Hương ở thôn Phước An 2, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước khiếu nại về việc cấp đất ở. 3. Đơn của bà Trương Thị Mót ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước khiếu nại Công ty TNHH Quang Thuận lấn chiếm đất. 4. Đơn của ông Đỗ Vinh Điền ở phường Thanh Sơn, Tp.PR-TC khiếu nại về việc đánh người gây thương tích. 5. Đơn của ông Trần Tiêu ở thôn Chà Đung, xã Phước Thắng, huyện Bác Ái khiếu nại về phân chia tài sản khi ly hôn. 6. Đơn của ông Nguyễn Sơn Hùng ở Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận khiếu nại về việc ông Trần Cao Hòa ở xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải san lấp đất rẫy của gia đình ở xã Phước Trung, huyện Bác Ái. 7. Đơn của ông Lê Đình Dũng ở xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải khiếu nại về việc chuyển mục đích sử dụng đất. 8. Đơn của ông Nguyễn Văn Thuận, ở khu phố 4, phường Văn Hải về việc Công ty Hữu hạn Xi-măng LUKS không giải quyết bồi thường cho người dân khi mua phải xi-măng kém chất lượng của công ty sản xuất ra thị trường. 9. Đơn của ông Lê Ngọc Dũng, ở thôn Ninh Quý 3, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước về việc kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Ninh Phước, ngày 22/3/2023, xét xử vụ án dân sự tranh chấp lỗi đi chung. 10. Đơn của bà Nguyễn Thị Tâm, ở khu phố 11, phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm về oan sai đối với án dân sự phúc thẩm số 325/2018/DSST ngày 24/10/2018 của TAND cấp cao thành phố HCM và bản án dân sự sơ thẩm số 15/2017 ngày 16/8/2017 của TSND tỉnh Ninh Thuận. 11. Đơn của ông Đặng Viết Duy, ở khu phố 7, phường Văn Hải, thành phố PR-TC về việc bị xâm phạm chỗ ở, đe dọa sức khỏe, tính mạng. 12. Đơn của vợ chồng ông Trương Quang Đă, 81 tuổi, ở thôn Thương Diêm 2, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam về việc hoàn cảnh khó khăn. 13. Đơn của ông Trần Văn Châu, ở thôn Triệu Phong 2, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn khiếu nại về việc vợ chồng ông Lành – bà Phương ở ngã tư thôn Thạch Hà 1 và Triệu Phong 2 lấn chiếm đường đi của người dân. 14. Đơn của ông Huỳnh Văn Đức, ở thôn Lạc Sơn 3, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ dân không đúng. 15. Đơn của bà Phạm Thị Sanh, ở thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam về việc không đồng ý với Quyết định của Bản án xét xử sơ thẩm ngày 25/7/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 16. Đơn của ông/bà Trịnh Hòa Bình và Lê Văn Minh, ở thôn Long Bình 2, xã An Hải v/v bồi thường đất không thỏa đáng. 17. Đơn của ông Đặng Viết Duy, ở khu phố 7, phường Văn Hải, thành phố PR-TC v/v bị xâm phạm chỗ ở, đe dọa sức khỏe. 18. Bà Võ Thị Nhi ở thôn La Chữ 1, Phước Hữu, Ninh Phước v/v tranh chấp đất đai
Đơn tố cáo	0 đơn	
Đơn phản ánh, Kiến nghị	05 đơn	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hộ dân ở phường Văn Hải phản ánh về đường giao thông ngập nước 2. Đơn phản ánh của bà Nguyễn Thị Hiệp ở phường Đô Vinh về việc Công ty 3T tổ chức chiêu sinh đào tạo nghề lái xe ô tô không thực hiện đúng cam kết. 3. Đơn phản ánh của các hộ dân tại thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam về việc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Thuận Nam chiếm đất Nông nghiệp của các hộ dân ở Sơn

Kết quả thực hiện	Tổng số đơn	Nội dung đơn, thư
		<p>Hải.</p> <p>4. Đơn của tập thể giáo viên Trường THCS Cao Bá Quát ở thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc về việc Ban Giám hiệu sắp xếp lớp học không đúng theo quy định.</p> <p>5. Ông Tô Công Định ở Khu phố 10, Thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước hỏi về việc ông đã gửi đơn đến Tòa án nhân dân huyện huyện Ninh Phước từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 10 năm 2023, nhưng chưa thấy Tòa án nhân dân huyện Ninh Phước trả lời.</p>
Đơn hỏi	13 đơn	<p>1. Đơn của bà Nguyễn Thị Ut ở thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải hỏi nội dung liên quan việc thi hành án.</p> <p>2. Đơn của bà Nguyễn Thị Sừ, ở thôn Trà Co 2, xã Phước Tiến, huyện Bác Ái về việc ông Lê Văn Bắc, cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận làm lộ thông tin người tố cáo cho người bị tố cáo biết.</p> <p>3. Thư người dân hỏi về tiêu chí của hộ nghèo, hộ cận nghèo hiện nay.</p> <p>4. Anh Nguyễn Văn Vinh ở khu phố 8, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn có thư hỏi: Tôi đã được UBND huyện Ninh Sơn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 10/11/2005 đối với thửa đất số 199, tờ bản đồ số 14, diện tích 118 m², mục đích sử dụng: ONT (thông thường là xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình như vườn, ao nhằm phục vụ đời sống) và trích lục bản đồ địa chính, vậy tôi đã đủ điều kiện để làm hợp đồng chuyển nhượng hay chưa?</p> <p>5. Anh Phạm Văn Mười ở khu phố 13, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước có thư hỏi: Vào Ngày 10/11/2015, tôi có thỏa thuận bán cho bên B một mảnh đất chiều rộng 15m và chiều dài 30m đất, với giá 10 triệu đồng trên 1m chiều rộng. Và bên B đã đồng ý. Nhưng khi làm giấy viết tay, bên B viết tôi thỏa thuận bán 500m² với giá 120 triệu đồng và bên B nói chỉ làm giấy viết tay vậy thôi. Khi làm giấy chuyển nhượng chỉ lấy 15m chiều rộng và 30m chiều dài. Tôi đã kí vào giấy viết tay đó. và tôi đã nhận 100 triệu tiền cọc. Số tiền còn lại sẽ thanh toán sau khi làm xong thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nhưng tôi không đồng ý bán 500m² đất với giá 120 triệu đồng, đến bây giờ bên B kêu địa chính vào đo đúng 500m² để tách sổ. Tôi không đồng ý và 2 bên đã xảy ra tranh chấp. Nếu đem ra toà giải quyết thì giấy viết tay này có hiệu lực pháp lý không? Và nếu bị hủy hợp đồng mua bán này thì tôi có phải trả lại tiền cho bên B không?</p> <p>6. Anh Nguyễn Văn Mỹ ở xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam có thư hỏi: Năm 2018 lúc tôi được 25 tuổi, tôi được mẹ nuôi nhận làm con nuôi, nhưng không đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền. Sau khi mẹ nuôi tôi mất, không có di chúc, tài sản mẹ để lại là 1 thửa đất nông nghiệp khoảng 600 m2. Xin hỏi, tôi có quyền hưởng thừa kế tài sản của mẹ nuôi tôi theo pháp luật không?</p> <p>7. Chị Nguyễn Thị Lan ở thôn Thạch Hà 2, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn có thư hỏi: Vợ chồng tôi có một thửa đất tại thôn Thạch Hà 2, xã Quảng Sơn, thửa đất này đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2020 nhưng do điều kiện kinh tế nên chúng tôi chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước nên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi là đất nợ tiền sử dụng đất. Vậy xin hỏi nay vợ chồng tôi muốn thế chấp thửa đất này để vay vốn ngân hàng làm ăn thì có được không?</p> <p>8. Chị Nguyễn Thị Thanh Hương ở khu phố Khánh Sơn 2, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải có thư hỏi: Tôi có nhu cầu vay tiền để kinh doanh bất động sản, xin hỏi có được ngân hàng cho vay không? Trường hợp nào thì không được vay?</p> <p>9. Chị Nguyễn Thị Thanh Nhân ở khu phố 3, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm có thư hỏi: Hiện nay, tình trạng vay tiền qua app trên mạng diễn ra rất phổ biến. Các tổ chức, cá nhân cho vay tiền đã lợi dụng tính nhanh, gọn của Internet để lừa người dân vay tiền lúc khó khăn với lãi suất lên tới hơn 300%, thậm chí có người vay phải trả lãi lên tới 1000%. Trước thực trạng này, lực lượng chức năng đã vào cuộc quyết liệt, phát hiện và xử lý nhiều tổ chức, cá nhân cho vay nặng lãi qua app. Tôi muốn hỏi pháp luật có khuyến cáo gì giúp người dân có kiến thức để không trở thành nạn nhân của hành vi vi phạm pháp luật này? Ngoài ra, khi các tổ chức, cá nhân cho vay tiền qua app với lãi suất cao bị phát hiện và xử lý thì những người dân là nạn nhân có phải trả số tiền đã vay qua app không? Nếu phải trả thì trả như thế nào, lãi suất được tính ra sao?</p> <p>10. Anh Lê Văn Hoàng ở khu phố 7, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước có thư hỏi: Vợ chồng tôi đã thuận tình ly hôn cách đây 2 năm, có quyết định của Tòa án, trong quyết định ghi giao đứa con trai 3 tuổi cho vợ tôi nuôi, tôi không phải cấp dưỡng nuôi con chung vì vợ tôi không yêu cầu.</p> <p>11. Anh Nguyễn Văn Mỹ ở xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam có thư hỏi: Năm 2018 lúc tôi được 25 tuổi, tôi được mẹ nuôi nhận làm con nuôi, nhưng không đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền. Sau khi mẹ nuôi tôi mất, không có di chúc, tài sản mẹ để lại là 1 thửa đất nông nghiệp khoảng 600 m2. Xin hỏi, tôi có quyền hưởng thừa kế tài sản của mẹ nuôi tôi theo pháp luật không?</p>

Kết quả thực hiện	Tổng số đơn	Nội dung đơn, thư
		<p>12. Chị Nguyễn Anh Thư ở khu phố 3, thị trấn Đài Sơn, Tp.PR-TC có thư hỏi: Vợ chồng tôi có tài sản chung là một căn nhà và một lô đất thổ cư (có giấy tờ hợp pháp). Chồng tôi đã làm một bản di chúc viết tay để lại tài sản cho tôi nhưng không có công chứng. Xin hỏi, Di chúc này có giá trị pháp lý không? Hiện chồng tôi đang bị bệnh, nếu chồng tôi mất, các con riêng của ông ấy có quyền thừa kế tài sản của chồng tôi không?</p> <p>13. Bà Phạm Hoàng Lan ở phường Mỹ Đông, TP.PR-TC có thư hỏi: Tôi hiện đang sống cùng người chồng sau và có 02 con. Tuy nhiên, tôi muốn muốn lập di chúc để lại một căn nhà là tài sản riêng của tôi cho con gái hiện đang định cư tại nước ngoài. Xin hỏi, di chúc của tôi có lập được không, lập ở đâu và con gái tôi ở nước ngoài có nhận được phần di sản sau khi tôi qua đời để lại không?</p>
<p>1. c) Kết quả xử lý đơn nhận được</p>	<p>28 đơn</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trả lời đơn về đường giao thông xuống cấp. 2. Trả lời đơn về giải quyết lấn chiếm đất đai. 3. Trả lời đơn về thi công tuyến đường đôi phía Nam gây nứt nhà ở. 4. Trả lời đơn về phản ánh đốt rác trong khu dân cư. 5. Trả lời đơn về bồi thường thương tích người bị tai nạn giao thông. 6. Trả lời đơn về phản ánh về nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu người mua thẻ BHYT. 7. Trả lời đơn về vụ án dân sự tranh chấp lối đi chung. 8. Trả lời đơn của ông Tài Đại Trung, tạm trú tại thôn Đồng Dày, xã Phước Trung, huyện Bắc Ái về việc đơn vị thi công tuyến đường cao tốc Bắc Nam, đoạn qua thôn Đồng Dày, xã Phước Trung đã lắp hoàn toàn 3 cống thoát nước. 9. Trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Sửu, PiNăng Thị Tim (Bắc Ái). 10. Trả lời thư hỏi về Mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của công chức, viên chức từ 1/7/2023. 11. Trả lời thư người dân hỏi về tiêu chí của hộ nghèo, hộ cận nghèo. 12. Trả lời đơn của vợ chồng ông Trương Quang Đá, 81 tuổi, ở thôn Thương Diêm 2, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam. 13. Trả lời đơn của ông Trần Văn Châu ở thôn Triệu Phong 2, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn. 14. Trả lời thư hỏi về hưởng lương hưu từ ngày 14/8/2023. 15. Trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Hiệp ở phường Đô Vinh về việc Công ty 3T tổ chức chiêu sinh đào tạo nghề lái xe ô tô không thực hiện đúng cam kết. 16. Trả lời đơn kiến nghị của tập thể giáo viên Trường THCS Cao Bá Quát ở thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc về việc Ban giám hiệu sắp xếp lớp học không đúng theo quy định 17. Trả lời đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Sanh ở thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam về việc không đồng ý với Quyết định của Bản án xét xử sơ thẩm ngày 25/7/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 18. Trả lời Đơn khiếu nại của bà Võ Thị Nhi ở thôn La Chử 1, Phước Hữu, Ninh Phước về tranh chấp đất đai. 19. Trả lời thư hỏi của Anh Nguyễn Văn Vinh ở khu phố 8, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn về hợp đồng chuyên nhượng. 20. Trả lời thư hỏi của Anh Phạm Văn Mười ở khu phố 13, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước về hợp đồng mua bán đất 21. Trả lời thư hỏi của Anh Nguyễn Văn Mỹ ở xã Phước Ninh về thừa kế tài sản 22. Trả lời thư hỏi của Chị Nguyễn Thị Lan ở thôn Thạch Hà 2, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn về thế chấp đất 23. Trả lời thư hỏi của Chị Nguyễn Thị Thanh Hương ở khu phố Khánh Sơn 2, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải về vay tiền kinh doanh 24. Trả lời thư hỏi của Chị Nguyễn Thị Thanh Nhân ở khu phố 3, phường Phước Mỹ về vay tiền qua app 25. Trả lời thư hỏi của Anh Lê Văn Hoàng ở khu phố 7, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước về cấp dưỡng nuôi con 26. Trả lời thư hỏi của Anh Nguyễn Văn Mỹ ở xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam về quyền hưởng thừa kế tài sản 27. Trả lời thư hỏi của Chị Nguyễn Anh Thư ở khu phố 3, thị trấn Đài Sơn về di chúc viết tay 28. Trả lời thư hỏi của Bà Phạm Hoàng Lan ở phường Mỹ Đông về lập di chúc cho con gái ở nước ngoài.